

DIỄN VĂN BẾ MẠC KỶ HỌP THỨ 2
- HĐND HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỶ 2016-2021

Kính thưa:

- Các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách quý.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chương trình làm việc đã đề ra. Kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần và kết quả làm việc của kỳ họp.

Thưa các vị Đại biểu, quý vị khách quý!

Tại kỳ họp này, với tinh thần nghiêm túc và đầy trách nhiệm với cử tri huyện nhà; các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách quý tham dự kỳ họp đã thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật của huyện thông qua các báo cáo UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị của Mặt trận, của cử tri đối với chính quyền trong thời gian tới.

Kỳ họp này đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp và nghe các cơ quan chức năng và UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền chất vấn và được UBND huyện và các cơ quan chức năng trả lời, giải đáp các chất vấn, kiến nghị về các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Đây là những vấn đề bức xúc của địa phương đòi hỏi các cơ quan có liên quan phải nghiêm túc tiếp thu, xem xét và quyết tâm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới. Chúng ta đã thống nhất đánh giá trong 06 tháng đầu năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật pháp trên địa bàn mà kỳ họp lần thứ 11 - HĐND huyện khoá X đã đề ra, tạo thêm nguồn lực và niềm tin vững chắc để Côn Đảo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi pháp luật trong 06 tháng cuối năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ IX. Kỳ họp chúng ta cũng đã xem xét và quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh

tế và dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2016 và phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của huyện năm 2015.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XI cũng đã thể hiện sự làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, sự đồng thuận và tập trung dân chủ cao của các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách quý tham dự kỳ họp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các vị đại biểu tham dự kỳ họp và các cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị chức năng đã tích cực chuẩn bị và phục vụ giúp cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe và thành đạt trong thời gian tới.

Thưa các vị Đại biểu, quý vị khách quý!

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XI đã quyết nghị, HĐND huyện mong rằng UBND huyện và các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, năng động trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức thực hiện để đạt thành tích cao hơn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng cuối năm năm 2016. Tôi yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật và các Nghị quyết kỳ họp, xứng đáng với sự tín nhiệm mà cử tri Côn Đảo đã tin tưởng giao cho chúng ta.

Nhằm phát huy hiệu quả những thành công đã đạt được, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế để đưa Côn Đảo tiến thêm một bước trong 06 tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo, HĐND huyện kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ huyện nhà quyết tâm lao động sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Côn Đảo ngày một giàu đẹp.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu HĐND huyện, các vị khách quý, các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần tích cực cho sự thành công của kỳ họp. Chúc các vị đại biểu, các vị khách quý tham dự kỳ họp cùng toàn thể đồng bào, đồng chí huyện nhà sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giành nhiều thắng lợi trong cuộc sống và công tác.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.
